

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จังหวัดสระบุรี

การจัดทำบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งคณะฯ ได้จัดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประกอบการจะได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆ โดยคณะได้รับความร่วมมือจากคณะบริหารธุรกิจในการให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด และในภาคบ่ายจะเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายที่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ควรรู้ ในการดำเนินการในครั้งนี้คณะได้ประสานงานกับกลุ่มของจังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพัฒนาการจังหวัดสระบุรี ซึ่งคณะได้บรรยายให้ความรู้โดยดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ซึ่งองค์ความรู้ที่คณะฯ ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP ควรรู้ อาทิเช่น ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา กฎหมายซื้อขาย กฎหมายการกู้ยืมเงิน กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายภาษีอากร

ในการประกอบการทางธุรกิจโดยเฉพาะกิจการเกี่ยวกับสินค้า OTOP หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้ จะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น ได้มีอาชีพหรืองานทำและลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครของคนในท้องถิ่น ทำให้เกิดรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขึ้น อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวย่อมจะต้องมีกฎหมายเข้ามาเพื่อจัดการให้เกิดความเรียบร้อยและขจัดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งหากโดยมากแล้วผู้ประกอบการรายย่อยหรือเพิ่งเริ่มต้นนั้นอาจจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายอย่างจำกัด ทำให้ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากขึ้น จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ OTOP เช่น กฎหมายด้านสัญญา ต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญากู้ยืมเงิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ดังจะได้กล่าวสาระสำคัญสังเขปดังนี้

1. กฎหมายการซื้อขาย

ตามกฎหมายแล้ว สัญญาการซื้อขายนั้นเป็น สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน โดยผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อมีหน้าที่ในการชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขาย ซึ่งในการซื้อขายที่จะเป็นปัญหาตามกฎหมายในการฟ้องร้องคดีกันก็คือ การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกิน 20,000 บาทขึ้นไป ที่กฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือการวางมัดจำ หรือการชำระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย

2. กฎหมายการกู้ยืม

ในการประกอบธุรกิจการเพิ่มทุนของผู้ประกอบการในบางครั้งก็จำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงิน ซึ่งตามกฎหมายในการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือมิฉะนั้นจะฟ้องดำเนินคดี

ไม่ได้ การเข้าใจความว่าหลักฐานเป็นหนังสือที่ถูกต้องนั้นก็ย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากทำให้ผู้ประกอบการ
มั่นใจในการทำสัญญาที่จะไม่ถูกเอาเปรียบของกลุ่มสัญญา

3. กฎหมายเช่าทรัพย์สิน

ในการเช่าสังหาริมทรัพย์กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องแบบแต่อย่างใด แต่ในกรณีของอสังหาริมทรัพย์
หากมีการเช่าเกินกว่า 3 ปี กฎหมายกำหนดให้มีการทำหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้น
จะบังคับคู่กรณีได้เพียง 3 ปีเท่านั้น

4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของ OTOP ส่วนมากแล้วจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการ
บริโภคต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทสำคัญใน
สังคมปัจจุบันที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และความเป็นธรรมในการได้ใช้สินค้าที่
เกิดจากกระบวนการทางการตลาดที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญทั้งทางด้านการโฆษณา การ
ติดฉลากของสินค้าเป็นต้น

5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะดำเนินการทำขึ้น ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการจะจดเครื่องหมายการค้าจะต้องมีความรู้เรื่องต่างๆ เช่น ลักษณะของเครื่องหมาย
การค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ เป็นต้น

ในการบรรยายครั้งนี้ใช้รูปแบบการอธิบายและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายซักถามปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ OTOP โดยมีผู้ให้ความสนใจซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่น
การผิณัดชำระหนี้ และการชำระหนี้ไม่ตรงตามสัญญา การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปัญหาเกี่ยวกับการ
เสียหายของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

ผลจากการบรรยายทั้งสองครั้ง ทำให้เกิดข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือด้านกฎหมายสำหรับ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ขึ้นโดยมีความประสงค์ให้คณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์ จัดทำคู่มือดังกล่าวเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้ความสนใจติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย ต่อคณะ โดยมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน คือ สชช . สำนักงานช่วยเหลือประชาชน
ทางด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน